



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๗

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ / รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ /  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาข้อเสนอแนะพอสรูปได้ดังนี้


๑. ผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาว่าจะมีแนวทางอย่างไรกับศิษย์ก้นกุฎี โดยต้องพิจารณาจาก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นคนดี คนเก่ง จะมีวิธีการอย่างไรให้ได้ทุนศึกษาต่อยอดในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งสถานศึกษาควรเป็นมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือศึกษาต่อใน ต่างประเทศ

๒. เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ งาน เงิน คน ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดย ใช้วิธีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติคนดี คนเก่ง ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะให้การสนับสนุนอย่างไร เช่น ทุนของมหาวิทยาลัย และหรือขอสนับสนุนจาก บริษัทเอกชนให้ทุนการศึกษา เป็นต้น และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีแผนรองรับให้บุคคลดังกล่าวเข้า ทำงานในมหาวิทยาลัยตามสายงาน หรือองค์กรภายนอกที่ให้การสนับสนุน

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า เรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายต้องดำเนินการและกำหนดให้ชัดเจน ประกอบกับความประสงค์การให้ทุนของคุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี ต้องพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้จะ ดำเนินการเอง หรือจะเสนอเรื่องไปยังคุณหญิงฯ ให้ท่านพิจารณา และมอบให้คณบดีหรือนักศึกษาดำเนินการ ต้องพัฒนาให้ถูกทาง และต้องเชื่อมกับฝ่ายการต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากเป็นการผลิตบุคลากรใน ระยะยาว

ที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว มีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำ ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ